

คู่มือออนไลน์

(6 พฤศจิกายน 2558)

โดย ธรรมาธิปติ

แค่คิดตั้งใจที่จะตอบแทนบุญคุณแก่บิดามารดาอย่างจริงจัง ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ ขนิษฐา นพเทา เกิดวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เวลา 16.30 น. ฉะเชิงเทรา เพศหญิง

ก่อนที่จะตอบคำถาม ผมขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณขนิษฐาเสียก่อน

ดวงชะตานี้ เหมือนบุญมี แต่กรรมบัง เพราะดาวในดวงชะตาทำท่าว่าจะส่งเสริมดวงชะตา แต่ก็มีความมาขัดขวาง ทำให้ดวงดาวที่ดีไม่อาจให้คุณแก่ดวงชะตาเท่าไรนัก ทำให้ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนค่อนข้างมาก ไม่ค่อยมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชู หรือเกื้อหนุนเท่าที่ควร

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทัศนคติของตัวเองที่เป็นคนค่อนข้างจะคิดเป็นทุกข์ไปก่อน บางครั้งจะมีความคิดเป็นทุกข์เกินความเป็นจริงด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ จุดอ่อนอย่างหนึ่งของดวงชะตานี้ก็คือ การเป็นคนที่มีมั่นใจในตัวเองมากๆ และบางครั้งหากไม่มีการยั้งคิด ก็จะกลายเป็นคนคือหัวชนฝาไปได้เลย ลักษณะนี้ก็จะอาจจะทำให้คุณมีปัญหาในการเข้ากับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานได้ง่ายๆ

สาเหตุดังกล่าวอาจจะส่งผลให้คุณต้องเปลี่ยนงานบ่อยได้ หากคุณปรับปรุงตัวในเรื่องเหล่านี้ และลดอัตตา ความเป็นตัวตนของตนเองลงบ้าง ก็น่าจะช่วยให้คุณดีขึ้นได้

คำถามแรก ในชีวิตจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศสักครั้งไหมคะ (อยากไปสักครั้งในชีวิต)

คำถามนี้เป็นคำตอบของสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ คุณเป็นคนที่มีมักจะคิดทุกข์เกินความจริง คิดทุกข์ไปก่อนที่ความทุกข์จะมาถึง

ขณะนี้คุณมีอายุเพียง 24 ปี แต่คำถามที่คุณถามมานั้น น่าจะเป็นคำถามของคนอายุเกือบ 70 ปี ที่โอกาสในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศคงจะยากขึ้นทุกวัน

เพราะการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศในปัจจุบันมีราคาถูกลงมาก เพียงแค่สักหมื่นเศษๆ ก็ไปได้แล้ว จึงคิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาต่อคนที่พอมีอาชีพการงานมั่นคง และ อายุยังน้อยอย่างคุณแต่อย่างใด

ผมคิดว่า หลังจากที่คุณมีอายุผ่าน 27 ปีไปแล้ว น่าจะมีโอกาสไปต่างประเทศนะครับ

คำถามที่สอง อยากราบว่า ตนเองจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ หรือ ปู่ย่าไหมคะ เพราะว่าตอนนี้รายได้ น้อยแก่พอเลี้ยงตัวเอง

ความคิดที่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าเพื่อตอบแทนบุญคุณนั้น เป็นเจตนา และความตั้งใจที่ดี เป็น บุญ เป็นกุศลทันทีที่คุณมีความคิดนี้แล้ว ไม่ว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม เพราะในทางศาสนาพุทธ ยึดถือความตั้งใจ หรือ จิตใจที่เป็นกุศลเป็นหลัก

อย่างที่ผมได้พูดข้างต้นว่า คุณเป็นคนที่เกิดทุกข์ไปก่อนเสมอ และ มักจะคิดทุกข์จนเกินความทุกข์ ที่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำ คุณจึงเกิดความกังวลไปเสียทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องนี้

ขณะนี้ คุณอายุเพียง 24 ปี ผมก็คาดว่า บิถัมมารดาของคุณก็ควรจะอยู่ประมาณ 40 ปลายๆ หรือ 50 ต้นๆ คุณยังมีเวลาอีกมากที่จะตอบแทนคุณท่านได้

ในยามที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือท่านในด้านวัตถุ เช่น การเงินได้ ก็ควรจะช่วยเหลือท่านในด้าน จิตใจ คือ อย่างสร้างความกังวล หนักใจ หรือ กลุ้มใจอันเนื่องมาจากตัวคุณ

และควรจะหมั่นติดต่อพูดคุยกับบิดามารดาอย่างสม่ำเสมอ ก็น่าจะช่วยให้คุณได้บุญกุศลแล้ว

เอาไว้เมื่อคุณมีฐานะทางการเงินดีขึ้นบ้างแล้ว จึงค่อยดูแลท่านในทางวัตถุนะครับ

คำถามสุดท้าย อนาคตจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมคะ หรืออาชีพเสริม (ถ้ามีเป็นงานแบบไหน ถึงจะดีคะ)

แสดงว่า รายได้จากงานประจำของคุณยังไม่มากพอ ผมก็ขอแนะนำว่า ก่อนอื่นควรที่จะต้อง พิจารณาตัวเองก่อนว่า งานที่เราทำอยู่นั้น เป็นสิ่งที่เรานัดหรือไม่ ในดวงชะตาบอกว่า คุณเป็นคนพูดจาดี พูดจามีเสน่ห์ ก็ควรจะทำงานด้านติดต่อสื่อสารทางคำพูด

แต่ก็ต้องระวังอารมณ์ด้วยเหมือนกัน เพราะถึงบทยจะอารมณ์ไม่ดี คุณก็อาจจะพูดไม่ดีได้เลย เหมือนกัน และคุณต้องกดอารมณ์ขี้เบือของคุณให้มากๆด้วย จะได้มีความสุขกับงาน

เมื่อพิจารณาว่า เป็นงานที่เรานัดหรือยัง ก็ต้องดูว่า เราได้ทุ่มเทกับงานที่เราทำมากน้อยแค่ไหน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้งานที่เราทำดีขึ้นแค่ไหน อย่าเอาแต่ทำงานไปวันๆเหมือนหุ่นยนต์

ถ้าตั้งใจทำงานดีแล้ว รายได้ก็น่าจะดีตามมาด้วย หากไม่ดีในวันนี้ ก็จะต้องดีในวันข้างหน้าจนได้ แต่หากคุณคิดจะทำงานเสริมก็ขอแนะนำงานที่ต้องติดต่อคนจำนวนมาก ซึ่งก็น่าจะหมายถึง งานขาย หรือ เซลล์ครับ

แต่ก็ต้องระวังว่า จะต้องไม่ทำให้งานประจำของคุณเสียหายด้วย

หวังว่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่คุณได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณขนิษฐา ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณปาล ครับ

